



มิถุนายน  
2017

# เมื่อมาถึงออสเตรเลีย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ



## ความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลีย

สัตว์และพืชที่ยังมีชีวิต วัสดุจากพืช ซากสัตว์ และอาหารบางชนิดจากต่างประเทศอาจนำวัชพืชและโรคภัยที่อาจเป็นอันตรายที่สุดเข้ามาในออสเตรเลียได้ ซึ่งสามารถทำลายอุตสาหกรรมเกษตรและการท่องเที่ยวอันมีค่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มีเอกลักษณ์ของเรา

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำพร้อมทั้งรัฐบาลของรัฐและเขตแดน วงการอุตสาหกรรม และชุมชนอื่น ๆ มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยรักษาไว้ซึ่งการผลิตอาหารที่สะอาดและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ—ทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลียช่วยปกป้องสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืชโดยการลดความเสี่ยงจากวัชพืชที่ไม่เป็นที่ต้องการและโรคภัยต่างๆ ที่นำเข้ามาในประเทศ ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มแข็ง ดังนั้นทุกคนจึงมีบทบาทของตนเองที่พึงกระทำ

## สำแดงรายการสิ่งของ

คุณจะได้รับบัตรผู้โดยสารขาเข้าก่อนที่คุณจะเดินทางถึงออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดให้กรอกข้อมูลเหล่านี้ การให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องถือเป็นความผิดร้ายแรง

คุณต้องตอบว่า ใช่ บนบัตรของคุณ หากคุณนำสินค้าที่อาจมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพมาด้วย สินค้าเหล่านี้ ได้แก่ ส่วนต่าง ๆ ของพืช ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารบางประเภท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพของกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำอาจตรวจสอบสินค้าที่สำแดงแล้วในขณะที่คุณอยู่ระหว่างพิธีการตรวจคนเข้าเมืองได้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพอาจตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สำแดงสินค้าใด ๆ ก็ตาม โดยอาจใช้วิธีการเอ็กซเรย์หรือใช้สุนัขตำรวจก็ได้ คุณต้องสำแดงหรือทิ้งสินค้าใด ๆ ที่มีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพก่อนการตรวจสอบดังกล่าว หากคุณไม่สำแดงหรือทำการสำแดงเท็จในบัตรผู้โดยสารขาเข้า คุณ:

- จะถูกจับ
- อาจถูกลงโทษทางแพ่ง
- อาจถูกดำเนินคดี ปรับมากกว่า 420,000 เหรียญออสเตรเลีย และจำคุกไม่เกิน 10 ปี และถูกบันทึกประวัติอาชญากรรม

คุณจะไม่ถูกลงโทษภายใต้*กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ค.ศ. 2015* หากคุณสำแดงสินค้าทั้งหมด แม้ว่าสินค้านั้น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลียก็ตาม

## ผู้โดยสารภายในประเทศที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สินค้าของคุณอาจเคยถูกสัมผัสโดยเครื่องบินหรือสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับของความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณได้ หากคุณนำอาหารหรือสินค้าอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สินค้าเหล่านั้นอาจถูกนำไปประเมิน ส่วนสินค้าที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้อาจถูกดำเนินการด้านการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่ว่าแหล่งที่มาของสินค้านั้นจะเป็นที่ใดก็ตาม

## เกิดอะไรขึ้นกับสินค้าที่คุณสำแดง

สินค้าจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นผู้ระบุระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสินค้านั้น คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลหรือแสดงเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพสามารถระบุระดับความเสี่ยงได้ในหลาย ๆ กรณี สินค้าที่คุณสำแดงมักจะมีความเสี่ยงต่ำ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพจะคืนสินค้าเหล่านั้นให้คุณหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม สินค้าใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับที่ไม่เป็นที่ยอมรับได้จะถูกจัดการตาม*กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ค.ศ. 2015* ขึ้นอยู่กับระดับของความเสี่ยง คุณอาจ:

- ชำระเงินเพื่อนำสิ่งของนั้น ไปดูแลจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (ตัวอย่างเช่น การรมควันฆ่าเชื้อโรค การฉายรังสีแกมมา)
- ชำระเงินเพื่อนำ สิ่งของนั้นออกจากออสเตรเลีย หรือ
- ทำลายสิ่งของนั้นทิ้ง

ทางเลือกสองอย่างแรกจะมีค่าธรรมเนียมและอาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม

กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหายที่เป็นผลจากการดูแลจัดการให้น้อยที่สุด แต่ไม่รับประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าของคุณระหว่างการดูแลจัดการหรือนำออกนอกประเทศ

คุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตนำออกนอกประเทศ (ออกให้โดยกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำก่อนที่คุณจะเดินทางมาถึง) สำหรับสินค้า ใบอนุญาตนำเข้าอาจออกให้โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ หากคุณมีใบอนุญาตนำเข้าสำหรับสินค้าแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยทางชีวภาพจะประเมินว่าการนำสินค้าเข้าประเทศนั้นเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข

